



Binh chủng Tăng - Thiết giáp: Tám giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Đại tá, Chính ủy Binh chủng Tăng - Thiết giáp

Một trong những nhân tố cơ bản, quyết định sự trưởng thành không ngừng tròn nửa thế kỷ qua của Binh chủng Tăng - Thiết giáp là kiên định và nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình huống nào. Đó cũng là bài học then chốt trong toàn bộ tiến trình xây dựng Binh chủng, là động lực to lớn và mạnh mẽ đưa Binh chủng lớn mạnh không ngừng.

Trước tình hình mới, Đảng bộ Binh chủng xác định phải luôn ổn định về chính trị, cán bộ, đảng viên có bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ gìn tốt đạo đức, lối sống; tính đảng, tính nguyên tắc được đề cao trong thực hiện nhiệm vụ, sức chiến đấu có tiến bộ, đoàn kết thống nhất được tăng cường, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp thực sự là người lãnh đạo chính trị đối với Binh chủng.

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số

51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); Nghị quyết số 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương; Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Binh chủng về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam và trong Đảng bộ, bước đầu đạt hiệu quả thiết thực, đã góp phần tăng cường sức mạnh lãnh đạo của các tổ chức đảng, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị và hiệu lực của chế độ một người chỉ huy, bảo đảm cho Binh chủng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống;

giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong toàn Binh chủng.

Tình hình quốc tế và khu vực hiện nay đang tiếp tục diễn biến đa dạng và phức tạp hơn. Các hoạt động của nước ngoài tại khu vực Biển Đông, Trường Sa, Tây Hoàng Sa vẫn tiềm ẩn gây nhiều yếu tố mất ổn định, dễ dẫn đến xung đột vũ trang trên biển, đảo. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, lợi dụng vấn đề "dân tộc"; "dân chủ"; "nhân quyền", các vấn đề "tự do tôn giáo", nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển hóa Việt Nam, xóa bỏ chủ



nghĩa xã hội, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa IX "Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020", để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ VIII, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, Đảng ủy Binh chủng xác định tập trung vào một số nội dung, biện pháp chủ yếu:

Một là, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đào tạo; quản lý trang bị vũ khí, củng cố vững chắc nâng cao một bước về trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng. Tăng cường lãnh đạo và tiến hành tốt công tác giáo dục tình hình nhiệm vụ, thông tin định hướng tư tưởng làm cho bộ đội nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đề cao cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao trong tình hình mới. Thực hiện tốt chức năng cơ quan chủ nhiệm tăng - thiết giáp toàn quân, góp phần xây dựng lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị này cũng như các cơ quan, đơn vị trong



Luyện tập sẵn sàng chiến đấu ở Đoàn xe tăng H01 - Ảnh: Tiến Mùa

Binh chủng ngày càng vững chắc.

Hai là, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp của Binh chủng. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, chủ động và kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Binh chủng. Phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và hướng phát triển lâu dài theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX. Nâng cao chất lượng

huấn luyện quân sự, chính trị sát với yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến. Nghiên cứu, đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, chỉ đạo thống nhất, đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình huống, phương án tác chiến, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế, chức năng nhiệm vụ, địa bàn hoạt động.

Bốn là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hoàn thành có chất lượng cao, tiến độ tốt các đề tài nghiên cứu, các dự án, chương trình, đẩy nhanh kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tế. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm về giáo dục - đào tạo, trực tiếp và cụ thể là Nghị quyết số 86/ĐUQSTW "Về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới". Thực thi đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp của lực lượng tăng - thiết giáp toàn quân và của Binh chủng.

Năm là, nâng cao năng lực, trình độ tổ chức và đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp và tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và đội ngũ cán bộ cơ sở quản lý đơn vị. Xử lý nghiêm các vi phạm kỷ luật theo đúng Quyết định số 2530/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một cách kiên quyết, đồng bộ, làm chuyển biến mạnh mẽ vững chắc tình hình giữ nghiêm kỷ luật, giảm các vụ việc thông thường, dứt điểm các vụ việc nghiêm trọng. Phối hợp chặt chẽ hoạt động của các cơ quan pháp chế, hội đồng, phối hợp giáo dục pháp luật, Ban Chỉ đạo 138 trong phòng, chống và xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tham ô, hối lộ, lãng phí. Xử lý kịp thời dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh cải cách hành chính ở các cấp, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Sáu là, tiếp tục triển khai chủ trương giữ vững đầu trang bị và thực hiện nghị quyết chuyên đề về công tác kỹ thuật của Binh chủng trong tình hình mới và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX. Nâng cao chất lượng, vũ khí trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông". Tập trung nâng cao chất

lượng đồng bộ kỹ thuật cho các nhiệm vụ, ưu tiên bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, nhóm xe huấn luyện bơi, huấn luyện đêm. Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các dự án cải tiến; mua sắm vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật nhập ngoại bằng ngân sách, đặc biệt bảo đảm chất lượng; tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu sản xuất, lắp đặt trợ lực tay lái cho các nhóm xe theo kế hoạch.

Bảy là, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo mọi nguồn lực bảo đảm tốt công tác hậu cần - tài chính cho hoạt động của Binh chủng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", gắn với hoàn thành chỉ tiêu công tác hậu cần trong nhiệm kỳ. Hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời yêu cầu hậu cần cho các nhiệm vụ của Binh chủng. Tiếp tục thực hiện chủ trương sáu vườn, giàn; ba xanh; tám nóng lạnh bằng vôi hoa sen và ôp gạch men kính, bể nước ăn cho bộ đội. Bảo đảm đầy đủ kịp thời quân trang, ổn định đời sống bộ đội, chú trọng các đơn vị độc lập đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn. Phấn đấu có trên 90% số bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nâng cao khả năng khám chữa bệnh ở cơ sở, tổ cấp cứu cơ động phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu quân số khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện. Thực hiện đúng quy chế về quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản và Luật Ngân sách về quản lý sử dụng các dự án có nguồn ngân sách nhà nước.

Tám là, tiếp tục quán triệt nắm vững các quan điểm Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ VIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục lý luận, pháp luật, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, của Binh chủng... Đẩy mạnh thực hiện bước 2 của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh", theo hướng cụ thể, thiết thực trên cơ sở mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng đảng ký một việc tốt làm theo tám gương của Bác. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng các cấp ủy trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, tự giác gương mẫu, sâu sát tỉ mỉ, trung thực, gần gũi với bộ đội, lời nói đi đôi với việc làm góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. □